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ส าเนารายงานการประชุม 

ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

ประจ าเดือนมีนาคม  พ.ศ.2562  

วันที่   14   เดือน  มีนาคม   2562  

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง   

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.   ปิดประชุมเวลา  16.10  น . 

ผู้เข้าประชุม 

1.   นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

2.   นายจ าลอง   ทาดาริน  สมาชิกสภาเทศบาล 

3.   นางแก้วเรือน  นนเทศา  สมาชิกสภาเทศบาล 

4.   นางสาวอรุณรัตน์  โกเสส   พยาบาลวิชาชีพ 

5.   นางสาวพัชรียา  เจ้ากลด ี  นักวิชาการสุขาภิบาล 

6.   นางศิริกานต์  อุนจะน า  เจ้าพนักงานการเงินบัญชี 

7.  นางสาววรินทร  มูลยศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

8.  นายพีราวัชร์  เขียววาท  วิศวกรโยธา 

9.  นางอุชญา   นวรัฐ   ครูผู้ดูแลเด็ก 

10.นางคณิสร   ปัญโญ   เจ้าพนักงานธุรการ 

11.สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

12.นายภาคภูมิ   โตวัชรกุล  เจ้าพนักงานธุรการ 

13.นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ   สมาชิกสภาเทศบาล 

14.ว่าที่ร้อยตรีสืบศักด์ิ  ปัญโญ   นิติกร 

15.นายวุฒกิร   วิกรมโยธิน  นักทรัพยากรบุคคล 

16.นางสาวอรทัย  โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการ 

17.นายพงศกร   กันทะส ี  นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

18.นางสุภารัตน์  เพชรอินนุรักษ์  นักพัฒนาชุมชน 

19.จ่าเอกสุวัธชัย  กลอบค า  นายช่างโยธา 

20.นางชินากานต์  เจริญสุข  นักวิชาการศึกษา 

21. นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

22. นายสักการ   ณิยกูล   ปลัดเทศบาลต าบลสันป่าตอง 
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     เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาลต าบล

สันป่าตองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง   ท าหน้าที่ประธานใน   

ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

นายสักการ  ณิยกูล  1. ในวันที่  14  มีนาคม  2562   ที่ผ่านมา  ผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่  ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  มาเป็นประธานใน

โครงการ  “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ฯ พบประชาชน”  ประจ าปีงบประมาณ   

2562    ณ    ส านักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ขอขอบคุณผู้อ านวยการ

กองสาธารณสุข  และงานพัฒนาชุมชน ที่ไดร่้วมไปจัดแสดงในโครงการดังกล่าว  

  2. ได้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ   ในวันที่  1  มีนาคม  2562     

ณ   ที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลมะขามหลวง   มีสาระส าคัญดังนี้ 

- แนะน าข้าราชการที่ ย้ายมาใหม่  คุณเบญจรินทร์  รัตนสิงขร  

ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  

- การเลอืกต้ัง สส. ในวันที่  24  มีนาคม  2562 ขอให้ทุกท่านได้ไป

ตรวจสอบการใช้สิทธิ์ ส าหรับการเลือกต้ังล่วงหน้าในวันที่  17  

มีนาคม  2562  ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกต้ังได้ไป

ใช้สิทธิ์กันได้จนถึงเวลา  17.00 น.    ณ  ส านักงานเทศบาลต าบล

บ้านกลาง 

- พัฒนาการอ าเภอสันป่าตอง  จะด าเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.     

อยู่ระหว่างการสง่เร่ืองเบิกจา่ย  โดยของเทศบาลต าบลสันป่าตองได้

มีการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนแล้ว 

- การลงทะเบียนผู้ผลติ OTOP ลงไปแลว้  299  ผลติภัณฑ์   

- การเตรียมป้องกันปัญหาภัยแล้ง  ในช่วงเดือนเมษายน และเดือน

พฤษภาคม 2562   ชลประทานจะแจ้งก าหนดการปล่อยน้ ามายัง

เทศบาล หากได้รับก าหนดปล่อยน้ าให้ประชาประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้รับทราบ   

- จังหวัดเชียงใหม่  ติดอันดับที่ 1 ของโลก  ในเร่ืองปัญหาหมอกควัน  

ขอให้ทุกท่านไดดู้แลสุขภาพ  และสวมใส่หน้ากากเพ่ือป้องกัน   

- ในช่วงนี้อาจมีพายุฤดู ร้อน  พายุลูกเห็บ  ให้งานป้องกันได้

เตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ในพืน้ที่ด้วย 
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- ในวันที่   1  เมษายน  2562  ก าหนดการประชุมหัวหน้าส่วน 

ราชการในพื้นที่อ าเภอสันป่าตอง   ซึ่งก าหนดประชุม  ณ  อาคาร

หอประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง   ฝากดูแลและจัดท าวีดีทัศน์ 

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมด้วย  

ในวันที่   18  มีนาคม  2562  ก าหนดจัดงานวันท้องถิ่นไทย              

ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง  เวลา 08.30 – 10.30 น. การแต่งกาย

เคร่ืองแบบสีกากี  ส าหรับการแข่งขันกีฬาเช่ือม ความสัมพันธ์ในภาคบ่าย       

ขอเลื่อนเป็นวันที่  29  มีนาคม  2562   ส าหรับสถานที่อาจจัดที่สนามกีฬา

โรงเรียนทุ่งฟ้าบด   ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  เจ้าหน้าที่

เทศบาล เข้าร่วมงานตามก าหนดการดังกล่าวตอ่ไป   ในสว่นของการแขง่ขันกีฬา

จะมีประเภทกีฬาได้แก่  ฟุตบอล  แชร์บอล  กีฬาพืน้บ้าน 

ในวันที่  24 มีนาคม  2562  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ซึ่งตามกฎหมายแล้ว  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจะต้องประกาศผล

การเลอืกต้ังภายใน  60  วัน ประมาณเดอืนพฤษภาคม  2562 ซึ่งหลังจากน้ัน

ก็จะมีการเลอืกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น  และ  กกต. ขอเวลาเพ่ือจัดท ากฎหมาย

ประกอบว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น  ประมาณ  90  วัน  เดือน

สิงหาคม  2562  ประกาศให้มีการเลือกต้ัง  ซึ่งภายในเดือน  60  วัน  

ประมาณเดอืนตุลาคม  2562   

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

   2.1 รับรองรายงานการประชุม  ประจ าเดือนมีนาคม 2562    

ประชุมเมื่อวันที่  14  มีนาคม   2562  

นายสักการ  ณิยกูล    ขอให้ที่ประชุมตรวจส าเนารายงานการประชุม   ประจ าเดือนมีนาคม 

พ.ศ.2562   ที่ไดแ้จกให้ทุกท่านไปแลว้นัน้ ท่านใดมีข้อแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือ 

เพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนมีนาคม   

พ.ศ.2562  ประชุมเมื่อวันที่   14  มีนาคม  2562   
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว    

   3.1 การตัดต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะของเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

นายพงศกร  กันทะสี  ได้รับค าร้องเรียนจาก นายบุญส่ง  มูลอินตา  ขอตัดต้นไม้บริเวณถนน

เลียบล าเหมืองป่าจู้  หมู่ที่  14  ต าบลยุหว่า   ได้ออกตรวจสอบแล้วต้นไม้อยู่

พ้ืนที่สาธารณะ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้  จึงได้ด าเนินการจ้างเหมา

บริการเพ่ือด าเนินการต่อไป  และมีต้นไม้ข่อยที่อยู่แนวสายไฟเกรงว่าจะเกิด

อันตรายได้   ส าหรับต้นมะกอกบริเวณบ้านพักป่าไม้  ได้จัดส่งเรื่องให้กับ   

ธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว  เน่ืองจากอยู่ในพื้นที่ รับผิดชอบ

ของธนารักษ์  ต้องรอผลการพิจารณาจากเจ้าของพื้นที่ก่อนจึงจะสามารถ

ด าเนนิการได้ 

นายสักการ  ณิยกูล  จะลองประสานงานด้วยวาจากับส านักงานธนารักษ์เพ่ือความรวดเร็ว

ต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   3.2  การร้องเรยีนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากร้านลิ้นชา 

ว่าที่ ร.ต.สบืศักด์ิ  ปัญโญ ได้รับเร่ืองร้องเรียน  หลังจากที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้น า

เคร่ืองวัดความดังของเสียงไปติดต้ังบริเวณบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบ ปรากฏว่า 

เสียงไม่ดังเกินกว่าค่าที่ก าหนด  คือไม่เกิน  85  เดซิเบล  ส าหรับในส่วนของ

อาคารสถานที่ว่าได้ด าเนินการถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือไม่    

ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาจะด าเนินการแก้ไขให้ผู้ร้องเ ช่นไรน้ัน  จึงขอ

หารือที่ประชุม 

นายสักการ  ณิยกูล  ส าหรับปัญหาร้องเรียนดังกล่าว  ได้ออกไปตรวจสอบร้านลิ้นชา  

มาแลว้จ านวน  3  รอบ  ได้มกีารสอบถามไปยังผู้ร้องแล้วได้ความว่า ในช่วงวัน

จันทร์ – พฤหัสดีจะไม่ค่อยมีเสียงดัง  แต่ส าหรับวันศุกร์ – อาทิตย์ จะมีลูกค้า

มากเสียงก็จะดังมาก  และหากมีการแข่งขันฟุตบอลก็จะย่ิงมีเสียงดัง  เพราะ

ลูกค้าส่งเสียงเชียร์เสียงดัง  ร้านค้าขอเวลาในการปรับปรุงร้าน  เพ่ือท าห้อง

กระจกเก็บเสียง   เดิมที ร้านดังกล่าวเป็นร้านกาแฟ และมาขอเปิดเป็น

ร้านอาหาร  และได้แจ้งให้เจ้าของร้านเข้ามาติดต่อเทศบาลเพ่ือขออนุญาตใช้

อาคารเป็นสถานประกอบการ  ทุกวันนีร้้านลิ้นชาจะเลกิแสดงดนตรีประมาณห้า

ทุ่มคร่ึง   ปิดร้านประมาณเที่ยงคืนและลูกค้าจะออกมาคุยกันเสียงดังบริเวณ

หน้าร้านท าให้รบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง  หากร้านท าห้อง
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กระจกก็คงจะลดเสียงดังลงได้  และควรขอให้ผู้มาใช้บริการได้งดส่งเสียงดังหลัง

เวลาร้านปิด  ซึ่งเทศบาลไดแ้นะน าให้เจ้าของร้านน าไปปฏิบัตแิล้ว 

  เทศบาลจะแจ้งศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสันป่าตองให้ด าเนินการได้หรือไม่

อย่างไร 

ว่าที่ร้อยตรีสืบศักด์ิ ปัญโญ เทศบาลมีอ านาจเป็นศูนย์ด ารงธรรมอยู่แล้ว  โดยหลักแล้วหากมีการ

ร้องไปยังอ าเภอ  ทางอ าเภอจะส่งมายังเจ้าของพื้นที่เพ่ือพิจารณาด าเนินการ

ต่อไป 

นายสุพล  กันทาสม  การให้ค าแนะน าแก่ร้านที่เป็นสถานบันเทิง  ซึ่งร้านค้าในพืน้ที่เทศบาลไม่

สามารถขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงได้เน่ืองจากในพื้นที่อ าเภอสันป่าตองไม่อยู่

ในโซนน่ิงที่จังหวัดเชียงใหม่อนุญาตให้เป็นสถานบันเทิง ซึ่งร้านบัคบาร์เคยไปขอ

อนุญาตอยู่แต่ไม่ผ่านการพิจารณา  ซึ่งสถานบริการสามารถเปิดให้บริการได้

จนถึงหลังเวลา  24.00 น.  แต่ส่วนใหญ่ก็ท ากิจการคล้ายๆ กับสถานบันเทิง

และใบอนุญาตที่เทศบาลออกให้น้ัน  เน่ืองจาก มีการขายอาหาร  จึงออก

ใบอนุญาตจ าหน่ายอาหารที่มีพื้นที่เกิน  200  ตารางเมตร  ค่าธรรมเนียม   

3,000.-บาท   และส าหรับร้านค้าที่มีพื้นที่ไม่ถึง  200  ตารางเมตร  จะออก

ใบรับแจ้งสถานที่ประกอบหรือจ าหน่ายอาหาร   ค่าธรรมเนียมตามขนาดพื้นที่ที่

เทศบาลก าหนดไว้   ซึ่งร้านต่าง ๆ  วัตถุประสงค์หลักไมไ่ด้ขายอาหาร แต่จะขาย 

เครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล ์บรกิารนักด่ืม  ไมว่่าจะเป็นเสยีงดนตรีที่เสยีงดัง  และมี

การบริการจากพริตตี้  ที่ผ่านมาจะเห็นว่าผู้ประกอบการหากอยู่ในกรอบวินัย 

และเห็นใจประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกลเ้คียง ก็จะสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้   

และส าหรับร้านที่ถูกร้องเรียนส่วนใหญ่เกิดจากผู้ประกอบการไม่ใส่ใจรอบข้าง 

เทศบาลก็ต้องเข้าไปด าเนินการ  ซึ่งหากมีการร้องเรียนขึ้นมาและหน่วยงานหรือ 

เจ้าพนักงานไม่ใส่ใจ  ก็จะโดนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นเร่ืองที่ไม่อยากให้

เกิดขึน้  หากใช้อ านาจที่มีอยูก่็จะโดนผู้ประกอบการว่าไดว้่ารังแกประชาชน  ร้าน 

ที่กอ่เหตุเดอืดร้อนร าคาญแก่ประชาชน  หากถอืตามค าสั่งคณะรักษาความสงบ

เรียบร้อย  ท้องถิ่นสามารถสั่งปิดร้านได้  5 ปี   จะมีร้านอีกประเภทหน่ึงคือ 

ประเภทการแสดงดนตรี  จะก าหนดให้แสดงได้ถึงเวลา  23.00 น.  และท้าย

ใบอนุญาตจะมีเงื่อนไขเฉพาะว่าสามารถแสดงดนตรีได้ถึงเวลา  23.00 น.  

ร้านค้าจะตอ้งมีวิธกีารให้ลูกค้าออกจากร้านให้ได้ หากยังมีลูกค้าอยู่ในร้านหลัง

เวลาอนุญาตเจ้าของร้านจะมีความผิด  ซึ่งเจ้าของกิจการจะต้องมีจิตส านึก     

ซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปตะเวนดูร้านค้าเพ่ือหาสถานที่จัดกิจรรมรดน้ า

ด าหัวผู้สูงอายุ  ร้านเวอร์จิ้น    ได้สอบถามร้านค้าว่าสามารถใช้เสียงได้จนถึง    
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กี่โมง  ซึ่งเจ้าของร้านแจ้งว่าสามารถใช้เสยีงดังได้ถงึเวลา  21.00 น.  เพราะอยู่

กับชุมชน  อาจจะรบกวนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงร้านค้า  ได้ช่ืนชมร้าน

ดังกล่าวและขอให้รักษาความดีไว้    กลับมามองร้านค้าในพื้นที่เทศบาลต าบล

สันป่าตอง  ไม่มีการมาขอใบอนุญาตทั้งๆ ที่เป็นร้านที่เคยเปิดมาแล้ว  ได้มีการ

เรียกมาเสยีค่าปรับ  มาย่ืนแบบ แต่ก็ไม่มาแต่อย่างใด   และเสาร์อาทิตย์ที่ผ่าน

มาได้มกีารจัดคอนเสริต์ที่ร้านต้นเฟร์ิน และมีเสียงดังมาก  ไม่มีที่จอดรถ มีการ

จอดรถปิดทางเข้าออกบ้านที่อยู่ใกล้เคียง  ซึ่งร้านดังกล่าวได้ประกอบกิจการ

โดยไมไ่ด้รับอนุญาตซึ่งเทศบาลสามารถด าเนินการได้ 

นายสักการ  ณิยกูล  ฝากกองช่างได้ตรวจสอบเร่ืองใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และกอง

สาธารณสขุเรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการ 

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ขอเสนอให้เทศบาลได้ออกตรวจสอบร้านค้าในพื้นที่   เพ่ือให้การ

ด าเนนิการถูกต้องตอ่ไป  

ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา    

    -ไมม่-ี    

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ   

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

   5.1  โครงการ ส.ส.ส. 

นายสุพล  กันทาสม  กิจกรรมรับรุน่ในระหว่างวันที่  4 – 8  มีนาคม  2562  กลุ่มเป้าหมาย   

30  คน  เข้าร่วม  29  คน   ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่

เทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ  ไปพร้อมกับเทศบาลต าบลบ้านกลาง  แต่

ด้วยความคลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมแค่วันแรก

เท่าน้ัน  หากเทศบาลทราบก่อนจะน า อสม. เข้าร่วมโครงการด้วย  ได้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  มีแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เข้าร่วม

โครงการได้เข้าไปเรียนรู้  เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  ทีมงานของ

เทศบาลต าบลเวียงพร้าวทุกส่วนงาน ทุกกอง ได้มีส่วนร่วมพร้อมเพรียงกัน       

มีรองปลัดเทศบาลเป็นหัวหน้าโครงการ  มีพัฒนาชุมชน  เป็นผู้จัดการโครงการ  

ช่าง  เป็นผูน้ าสันทนาการ  ร่วมกันทุกกองงาน   ที่ประทับใจอีกประการหน่ึงคือ

ได้มกีารไปอยู่กับชาวบ้าน  เจ้าของบ้านได้จัดเตรียมอาหารเช้าให้ทุกมื้อ ได้ศึกษา

วิถีชีวิตของชุมชน ส าหรับอาหารกลางวันและอาหารเย็นไปรับประทานกับ

โครงการ  เป็นความสัมพันธ์ที่ดต่ีอกัน   
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การส ารวจข้อมูลต าบล  ตอนนี้ได้มอบหมายให้กับ อสม. ได้เดินส ารวจ

ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2562  จะขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่เทศบาลทั้งพนักงาน 

รวมถึงพนักงานจ้างเป็นผู้คีย์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  และเป็นพ่ีเลี้ยงของ

หมู่บ้าน  สิ่งที่ไดจ้ากการท างาน คือได้รับทราบข้อมูลชุมชน  หมู่บ้าน  ว่าเป็นเช่น

ไรบ้าง  ค าว่าสุขภาพดเีร่ิมจากหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการศึกษา  เร่ือง

ปากเร่ืองท้อง  เพราะหากจะมีสุขภาพดต้ีองเร่ิมจากมคีวามเป็นอยูท่ี่ดี มีรายได้ด ี 

เพ่ือน าไปสูสุ่ขภาวะ 

  การรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพษิสุนัขบ้า   ทุกปีที่ผ่านมามีการรณรงค์ในช่วง

ต้นเดอืนเมษายนของทุกปี  แตใ่นปีนีไ้ด้มกีารเตรียมการไว้แล้ว  ได้รับวัคซีนคาด

ว่าจะด าเนินการฉีดวัคซีนในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562  

ส าหรับตารางการออกปฏิบัตงิานน้ันจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ในช่วงเช้าจะมีหมอก

ควันมากกว่า  เทศบาลต าบลสันป่าตองมีการติดต้ังเคร่ืองวัดหมอกควันโดย

ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.พิสิษฐ์  สิงห์ใจ  ซึ่งได้ติดต้ังเคร่ืองให้ต้ังแต่ปีที่

ผ่านมา  ในปีน้ีได้มาติดต้ังเคร่ืองใหม่ให้ และติดต้ังครบทุกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในอ าเภอสันป่าตอง    ค้างเทศบาลต าบลยุหว่า  เทศบาลต าบลทุ่งสะโตก 

และองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว  เพราะขาดผู้ประสานงาน  และมีกลุ่ม

ไลน์คุณภาพอากาศเทศบาลต าบลสันป่าตอง   ได้แจ้งเชิญหลาย ๆ ท่านเข้าร่วม

กลุ่ม  ซึ่งในกลุ่มไลน์จะพบลิงค์ที่ได้โน้ตไว้  ส าหรับท่านที่จะติดต้ังแอปพลิเคช่ัน 

สามารถดาวน์โหลดได้  และพิมพ์ Blynk  เป็นแอปพลิเคช่ันที่สามารถดูคุณภาพ

อากาศของเทศบาลต าบลสันป่าตอง  เมื่อดาวน์โหลดแล้วจะต้องแสกนคิวอาร์

โค้ดเพ่ือเข้าดูคุณภาพอากาศของเทศบาล   

  โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพ มีงบประมาณส าหรับ

โครงการน้ี  100,000.-บาท  ได้ประชุมเครือข่าย อสม. มีมติว่าจะด าเนินการ

อบรมพัฒนาศักยภาพ  ในวันที่  28  เมษายน  2562  และจะมีการศึกษาดู

งานในวันที่  29 – 30 เมษายน 2562   กลับถึงเทศบาล 1  พฤษภาคม  

2562  ดูงานจังหวัดระยอง    

ที่ประชุม   รับทราบ  
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 กองการศึกษา  

นางชินากานต์  เจริญสุข  1. โครงการรดน้ าด าหัว ประจ าปี พ.ศ.2562  ขอหารือที่ประชุมว่า

เห็นสมควรก าหนดจัดงานในช่วงใด  ปีที่ผ่านมาจัดในวันที่  20 เมษายน 2561  

ขอเวลาเตรียมงาน  3  วัน  ขอน าเสนอที่ประชุมระหว่างวันที่  22 – 24 

เมษายน 2562   

นายสักการ  ณิยกูล  กิจกรรมที่จัดเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาใช่หรอืไม ่

ที่ประชุม  เห็นควรจัดในวันที่  22 เมษายน  2562 

นายบุญเกิด ชมภูรัตน์  วันเทศบาล  24  เมษายน  2562  ขอให้คงกิจกรรมเหมือนปีที่ผ่านมา  

ให้มีกจิกรรมท าบุญ  สบืชะตา 

นางสาวอรทัย  โฮตา  มีหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ได้จัดส่งแนว

ทางการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  เช่น  พิธีทางศาสนา  อ่านสารวันเทศบาล     

จัดกิจกรรมพัฒนา ท าความสะอาด  ปลูกต้นไม้  บ าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ  

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเร่ืองวันเทศบาลทางสื่อท้องถิ่น 

นายสักการ ณิยกูล  ส าหรับกิจกรรมวันเทศบาล  ขอให้หารือกันอีกทใีนการประชุมคร้ังหน้า 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดงานเปิดบ้านวิชาการ  ในวันอังคารที่  2  

เมษายน  2562   เป็นการจัดสรุปผลงานของครูและนักเรียน  และมอบ

วุฒบิัตรให้แก่นักเรยีนที่จบการศึกษา  ทุก ๆ ปีได้จัดบริเวณศูนย์เด็กเล็ก  ซึ่งปีน้ี

อากาศร้อน  เห็นควรจัดในห้องเรียน  จะน าต้นไม้ดอกไม้มาตกแต่งบริเวณ

โดยรอบ 

  3. หนังสือกรมการปกครอง   ให้ด าเนินโครงการท้องถิ่นผ่านการเล่น  

ปี  2562  โดยให้หาสถานที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ท าสนามเด็กเลน่ส าหรับเด็ก

เล็ก มีขอ้แม้ว่าต้องท าใต้ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งในพื้นที่เทศบาลไม่มีต้นไม้ใหญ่ในบริเวณ

อาคารส านักงาน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ด าเนินการสร้าง

สนามเด็กเลน่ให้เร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  30 กันยายน  2562  

จึงขอหารือที่ประชุมว่าจะด าเนินการเช่นไร   กองการศึกษาจะด าเนินการปูพ้ืน

สนามหญ้าเทียมและถ่ายภาพรายงานไปก่อน  เพราะหากจะด าเนินการตาม

หนังสือสั่งการเกรงว่าจะไม่ทันตามก าหนด   

นายสักการ  ณิยกูล  เทศบาลจะด าเนินการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล

ในช่วงใด  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการน าโครงการดังกล่าวเข้าบรรจุในแผนฯ 

นางสาววรินทร มูลยศ  จะด าเนนิการในช่วงเดอืนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 

ที่ประชุม   รับทราบ  
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 กองช่าง 

จ่าเอกสุวัธชัย  กลอบค า  บริเวณสนามฟุตบอลบริเวณที่ดิน 19 ไร่  ของเทศบาล  มีหญ้าไมยราพขึ้น  

กองช่างได้ให้คนงานขึงเชือกฟางยาว  1  เมตร เดินบริเวณสนามและฉีดยาฆ่า

หญา้มาป้ายต้นไมยราพทีละต้น   ส าหรับโครงการเพ่ิมเติมในอนาคตจะท าการ

ปลูกต้นไม้รอบสนามฟุตบอล คาดว่าจะปลูกต้นมะม่วงเพราะได้ร่มไม้และมีผล

ส าหรับเก็บกิน  จะได้มีร่มไม้เป็นที่พักส าหรับนักกีฬา  และได้เก็บป้ายโครงการ

ของเทศบาลของปีกอ่น ๆ  น ามาจัดท าที่บังแดดหลบฝนส าหรับนักกีฬาช่ัวคราว

ไปก่อน 

  ตรงข้ามร้านดอกไม้ ชุมชนช่างกระดาษ  มีประชาชนน ากิ่งไม้มาทิ้ง

บรเิวณดังกล่าว และได้ติดป้ายห้ามน าขยะมาทิ้งเรียบร้อยแล้ว ฝากสมาชิกสภา

เทศบาลไดป้ระชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบด้วย 

  ได้ท าที่กัน้ช่ัวคราวในสว่นของบริเวณที่ปลูกไม้ผล ฝั่งทิศเหนือโรงฆ่าสัตว์ 

นายสักการ  ณิยกูล  ส าหรับที่ดินบรเิวณ  19  ไร่  ก็คงจะคอ่ย ๆ พัฒนาไปทีละนิด    

ที่ประชุม   รับทราบ  

 กองคลัง 

  นางพวงทอง  เครอืยศ  ตามเอกสารที่ไดแ้จกให้ทุกท่านไปแลว้นัน้  ดังนี้ 

  รายรับในเดอืนกุมภาพันธ์  2562 5,184,094.21 บาท 

  รายจ่ายในเดอืนกุมภาพันธ์  2562 3,180,853.73 บาท 

  รายรับตัง้แตต้่นปีจนถึงปัจจุบัน  30,251,968.46 บาท

 รายจ่ายต้ังแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน  18,467,648.57 บาท

  รายรับสูงกว่ารายจ่าย  11,784,319.89 บาท 

  ในส่วนเงินฝากประจ า  ของธนาคารออมสินที่ผ่านมาจะมี 2 บัญชี     

คือบัญชีเงินฝากประจ า  และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เน่ืองด้วย บัญชีเงินฝาก

ประจ าได้ครบก าหนดจึงได้ปิดบัญชีและย้ายเงินมาฝากในบัญชีออมทรัพย์  

ขณะนี้ก าลังพิจารณาว่าจะน าเงินฝากกับธนาคารใดจึงจะไดด้อกเบี้ยมาก 

  ข้อ 5 รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2560 (ยังไม่ ได้

เบิกจา่ย) 

1. จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน  จ านวน 1 คัน  (กองสาธารณสุข)   

1,000,000.-บาท 

2. จัดซือ้รถน่ังส่วนกลาง  จ านวน 1 คัน  (กองช่าง) 784,000.-บาท 
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3. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยเยือ้งไปรษณีย์  หมู่ที่ 14 ต าบลยุหว่า  

(รอท าสัญญา)   299,039.91 บาท 

ข้อ 6. รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561         

ขอแก้ไขล าดับที่ 3  ในวงเล็บจากค าว่า (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)  ขอแก้ไขเป็น  

(อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง) 

อากรฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมออกใบเสร็จจะหายไป ท าให้รายได้ลดลง  

จะมีผลไปถึงการต้ังงบประมาณในปีถัดไป  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

รายได้จ านวน  4  รายการจะต้องถูกตัดออกไป    

พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ปัจจุบันประกาศใช้แล้ว มีผลวันที่  

13  มีนาคม  2562  จะเร่ิมด าเนินการเก็บภาษีใหม่ในปี พ.ศ.2563   ท้องถิ่น

ที่ได้รับผลประโยชน์จากพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะมีเพียงกรุงเทพมหานคร  

เมืองพัทยา  เทศบาลนคร เทศบาลเมือง  ส าหรับเทศบาลต าบล  และองค์การ

บรหิารสว่นต าบลแทบจะไม่ได้ประโยชน์  เพราะที่ดินที่อยู่อาศัยหรือการเกษตร  

ถ้าไม่ถงึ  50  ลา้นบาท  เทศบาลจะไมส่ามารถเก็บภาษีได้เลย  และคนที่มีบ้าน  

2  หลัง  ได้ภาษีหลังที่สอง  ลา้นละ  200.-บาท  ส าหรับบ้านเช่า  ร้านค้าและ

สถานประกอบการ  จะได้รับร้านละ  3,000.-บาท  ภาษีบ ารุงท้องที่และภาษี

โรงเรือนและที่ดนิก็จะถูกยกเลิกไป  คาดว่าเงินได้จากภาษีที่เทศบาลจัดเก็บเอง

จะลดไปหลายลา้นบาท   

งานพัสดุ 

นางสริิรัตน์  แสงสิงห์  มีโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ  7  โครงการ  ท าสัญญาไปแล้ว  4  

โครงการ  เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2562  ได้แก่ 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เช่ือมรางศรีกอ่เก๊า   

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านแม่หลา้ 

3. โครงการก่อสร้างไหลถ่นน คสล. โค้งเอกกมลวิลล่า 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายสง่า 

อีกสองโครงการจะเรียกท าสัญญาครัง้ที่สอง  ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หน้าบ้านและข้างบ้านดาบ

วินัย 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยเยือ้งไปรษณีย์ 
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ส าหรับโครงการก่อสร้างราวกันตกล าเหมืองแม่กุ้ง  ตอนนี้ไม่มีผู้สนใจ

ราคากลาง  ซึ่งราคากลางมอีายุถึงวันที่  20 มีนาคม  2562  หากราคากลาง

หมดอายุก็จะ ได้คืนราคากลางให้กอง ช่างและให้ท าราคากลางใหม่               

เพ่ือด าเนนิการต่อไป 

นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์  ขอสอบถามการก่อสร้างบริเวณซอยเยื้องไปรษณีย์    ซึ่งได้น าเข้า

สภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง   ไมท่ราบว่ามีการใช้แบบเดิมหรือแบบใหม่  ขอดู

แบบแปลนดว้ย 

นายสักการ  ณิยกูล  ส าหรับแบบแปลนการก่อสร้างบริเวณซอยเยือ้งไปรษณีย์  ใช้แบบแปลน

ตัวใหม่ที่กองชา่งได้แก้ไขแลว้ 

ที่ประชุม   รับทราบ  

 ส านักปลัดเทศบาล 

 5.5 สรุปค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน  (งานธุรการ) 

นางสาวอรทัย  โฮตา - ค่าไฟฟ้า  

    เดอืนมกราคม  2562 จ านวน  8,837.19  บาท  เป็นเงิน 40,985.86  บาท 

    เดอืนกุมภาพันธ์  2562 จ านวน  9,107.35  บาท เป็นเงิน 44,891.41  บาท 

    ใช้น้อยกว่าเดอืนที่ผ่านมา   270.16  หน่วย   เป็นเงิน   3,905.55  บาท 

 ต้ังงบประมาณไว้   600,000.-บาท  ใช้ไป    264,413.16  บาท 

คงเหลอื   334,586.84 บาท 

    ค่าเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 

    เดอืนมกราคม  2562 ใช้ไป  1,358.68 หน่วย   เป็นเงิน  35,568.90 บาท 

    เดอืนกุมภาพันธ์ 2562  ใช้ไป  1,138.58  หน่วย    เป็นเงิน  31,175.00 บาท 

    ใช้น้อยกว่าเดอืนที่ผ่านมา    220.10  หน่วย   เป็นเงิน   4,393.90  บาท 

 ต้ังงบประมาณไว้   450,000.-บาท  เบิกจา่ยไปแลว้ 133,485.70 บาท 

คงเหลอื 316,514.30 บาท        

    ค่าน้ าประปาของเทศบาล    

    เดอืนมกราคม  2562    9,835.-บาท 

    เดอืนกุมภาพันธ์  2562 12,295.-บาท 
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  ฝากประชาสัมพันธ์  ขณะนี้งานธุรการ  ส านักปลัดเทศบาล  ได้รับสมัคร 

นักเรยีน นักศึกษา  เพ่ือท างานในช่วงปิดภาคเรียน  ประจ าปี  2562  รับสมัคร

ต้ังแต่วันที่   4 – 20  มีนาคม  2562  คุณสมบัติ  มีอายุ  15 ปีขึ้นไป           

จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมปีที่  3  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลสันป่าตอง   

ระยะเวลาท างานต้ังแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน  2562     

นายสักการ  ณิยกูล  ส าหรับค่าน้ าประปาที่เห็นว่าค่าใช้จา่ยสูงขึน้มานัน้ เน่ืองจาก เทศบาลได้

ไปสนับสนุนน้ าให้กับชุมชนมะจ าโรง  เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่  ส าหรับ

แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปน้ัน เทศบาลอาจจะไปตรวจสอบระบบประปา

หมู่บ้านเพ่ือหาข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป  ในส่วนของประปา

มะจ าโรงเป็นปัญหาของระบบไฟ ไฟกระชากก็ท าให้ระบบพัง  

จอ.สุวัธชัย กลอบค า  ระบบไฟฟ้าที่ใช้อยูป่ัจจุบัน ใช้หม้อแปลงเดียวรวมกันหมดทั้งชุมชน ไม่ว่า

จะเป็นไฟฟ้าสาธารณะกรมทางหลวง  ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล  ซึ่งปัจจุบัน

การใช้ไฟฟ้าของประชาชนเพ่ิมขึ้น  ท าให้เกิดไฟตกบ่อย กระชากบ่อย การแก้ไข

ปัญหาควรมีหม้อแปลงของระบบประปาโดยตรงจะได้ลดปัญหาลงได้เหมือน

ชุมชนสันป่าตอง  สอบถามคร่าว  ๆ ได้ข้อมูลว่าใช้หม้อแปลง 50 KVA  

ประมาณสองแสนกว่าบาท 

ที่ประชุม  รับทราบ 

5.6 สรุปค าร้องจากประชาชน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

ว่าทีร้่อยตรีสืบศักด์ิ ปัญโญ งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล  ได้รับเร่ืองค าร้องจากประชาชน 

รายละเอียด  ดังนี้ 

1. การร้องเรียนของประชาชนที่ไดรั้บผลกระทบจากร้านลิ้นชา  

ได้หารือกันในวาระที่  3.2 เรียบรอ้ยแล้ว 

2. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ได้รับร้องเรียนจาก นางชมพูนุช  ดิษฐ์ปัญญา 

ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 10 ต าบลยุหว่า   ที่ดินบริเวณนิยมพานิชเป็นที่ร้าง

และเกรงว่าจะเกิดเพลงิไหม้  ได้แจ้งบริษัทนยิมพานิชเรียบรอ้ยแล้ว 

3. คุณพระพิมล  ทองสละ ชุมชนบ้านไร่  ซอยหน้าวัดศรีอรุณ  ได้มี

การก่อสร้างร้ัวลุกล้ าที่ดิน   ซึ่งได้แจ้งเจ้าของให้ด าเนินการ

เรียบรอ้ยแล้ว 
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ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ 1. ขอให้ด าเนินการซ่อมไฟฟ้าบริเวณถนนสายเชียงใหม่-ฮอด  108  

ไฟฟ้าของกรมทางหลวง  ขอให้เทศบาลด าเนินการประสานกับกรมทางหลวง 

เพ่ือด าเนนิการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะดังกล่าวดว้ย 

  2. เสาประตูฟุตบอลของโรงเรียนกีฬาซึ่งจะยกให้  ขอใช้เครนของ 

เทศบาลไปยกและน ามาซ่อมเพ่ือน าไปใช้บริเวณที่ดิน 19 ไร่ 

  3. สอบถามเร่ืองการขุดลอก คู คลอง ว่าจะด าเนินการในช่วงใด  

  4. สอบถามเร่ืองหอนาฬิกาบริเวณชุมชนบ้านพักป่าไม้   

จอ.สุวธชัย กลอบค า  ส าหรับหอนาฬิกาบริเวณชุมชนบ้านพักป่าไม้ น้ัน ท าขออนุมั ติไป

เรียบร้อยแล้ว  จะแก้ปัญหาโดยจะน ามาเข้ามาใช้ในเทศบาล  ซึ่งได้หารือกับ

ปลัดเทศบาลเรียบร้อยแล้ว  จะติดต้ังบริเวณหน้าอาคารแล้วแสดงค าว่า “ยินดี

ต้อนรับ”  หรือ ข้อความประชาสัมพันธ์การช าระภาษีของเทศบาล 

  ส าหรับการขุดลอกล าเหมืองอยู่ระหว่างการรับสมัครแรงงาน และ

วางแผนการปฏิบัตงิาน 

นายสักการ  ณิยกูล  ตอนน้ีกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาลที่ว่างอยู่  ได้แก่  ต าแหน่ง  

ผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  และ

หัวหน้าฝ่าย  เป็นต าแหน่งที่เงินเดอืนสูง  และภาระค่าใช้จ่ายประมาณ  38  ซึ่ง

โดยทางคณะกรรมการ ก. เทศบาล  ก็ท้วงติงว่าภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลสูง

เกินไป  ไมส่ามารถรับโอนต าแหน่งใด ๆ ได้อีก เพราะจะเกิน  40 % 

นายสักการ  ณิยกูล   ท่านใดจะเสนอเร่ืองต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่  หากไม่มขีอปิดประชุม 

     ขอปิดการประชุม  เลกิประชุมเวลา    16.10  น. 

 

 (ลงช่ือ)       อรทัย      โฮตา         ผู้บันทึกประชุม 

                           (   นางสาวอรทัย   โฮตา   ) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

(ลงช่ือ)     วุฒกิร      วิกรมโยธิน     ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

                         (   นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  ) 

           นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รักษาราชการแทน 

      หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
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